

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/๒๖๕๕



สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี ๒๕๕๔
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ล ๑๙๗๒๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง การกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินของ ธอส.จาก ธปท. เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยอนุมัติให้ ธอส. กู้เงินจาก ธปท. เพื่อนำไปให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี ๒๕๕๔ เพิ่มเติมจำนวน ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการกู้เงินดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของ ธปท. อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เห็นควรให้ ธอส. เร่งดำเนินการปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมจำนวน ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท ให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขอรับจัดสรรวงเงินเพิ่มขึ้นตามความต้องการสินเชื่อ นอกจากนั้น หาก ธอส. เห็นว่าเงินทุนที่ได้รับจัดสรรจาก ธปท. รวมกับเงินสมทบของ ธอส. ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการสินเชื่อ ธอส. อาจพิจารณาเพิ่มเงินสมทบของตนเอง เนื่องจากต้นทุนสินเชื่อโดยเฉลี่ยของ ธอส.ลดลงมาจากโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน Soft Loan เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนสินเชื่อในการดำเนินงานปกติ

๒. เห็นควรให้กระทรวงการคลังและ ธปท. รายงานความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและการปล่อยสินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน Soft loan ของ ธปท. โดยจำแนกเป็นรายธนาคารให้คณะกรรมการรัฐมนตรีรับทราบเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการและสามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๓. เห็นควรให้กระทรวงการคลังและธนาคารอาคารสงเคราะห์หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติในหลักการให้ ธอส. สามารถกู้เงินกับ ธปท. ในส่วนของวงเงินส่วนกลางที่ ธปท. ได้จัดสรรให้สถาบันการเงินต่างๆ ที่ยื่นขอจัดสรรหรือขอทบทวนวงเงินภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด และสามารถเบิกใช้เพิ่มเติมได้ ในกรณีที่ ธปท. อนุมัติจัดสรรสินเชื่อ Soft loan ให้แก่ ธอส. แล้ว เนื่องจากอาจจะขัดกับ

พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๘ ซึ่งกำหนดไว้ว่า “เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ธนาคารจะออกขายพันธบัตร หรือหุ้นกู้ หรือกู้ยืมเงินโดยวิธีอื่น เพื่อเพิ่มกำลังดำเนินการก็ได้ ในกรณีที่ธนาคารขอให้กระทรวงการคลังในนามของรัฐบาลโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีค้ำประกันการชำระต้นเงินคืน และการชำระดอกเบี้ยพันธบัตร หุ้นกู้ ตราสาร หรือเงินกู้ยืมที่กล่าวนั้นให้กระทรวงการคลังมีอำนาจค้ำประกันได้ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เดิมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร ๐-๒๒๘๐-๕๐๘๕ ต่อ ๓๓๒๓

โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๕๘๘๒ E-mail wirotd@nesdb.go.th